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ระเบียบวาระการประชุม 

คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวดัระยอง 
(กรอ.จังหวัดระยอง) คร้ังที่ 5/2566 (รูปแบบสัญจร) 

ในวันที่ 20 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น. 
ณ ศูนย์การเรียนรู้อาคารพลังงานเคียงสะเก็ด  

บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด 
ถนน I – 8 ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

 
------------------------------------------------------------------ 

กรรมการฯ ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ  เหมะรักษ์ แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานที่ประชุมฯ 

  2. นายพิธพร       สมะลาภา      ประธานหอการค้าจังหวัดระยอง   กรรมการ 
  3. นายสมยศ     ทองบัณฑิต          แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง   กรรมการ 
  4. นางสุวรรณา     โดตี้ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดระยอง          กรรมการ 
 5. นายยุงยุทธ      เจริญสุข แทน ประธานชมรมธนาคารจังหวัดระยอง   กรรมการ 
 6. นายธนโชค         พงษ์ชวลิต เกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง   กรรรมการ 
  7. นางสาววิไล     มีสุวรรณ แทน พาณิชย์จังหวัดระยอง   กรรมการ
 8.  นางสาวสายฝน    โชชัย คลังจังหวัดระยอง   กรรมการ
 9. นายวิเชียร          ทองด้วง อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง   กรรมการ 
  10. นางกัญญ์ชลา     สุขิตรกูล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง   กรรมการ 
 11. นายธีรพันธ์    ศิริปักมานนท์ แทน ท้องถิ่นจังหวัดระยอง   กรรมการ 
 12. นางสาวณัฐรดา  กีรติกรณ์ แทน ประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง   กรรมการ 
  13. นายไชยรัตน์     ไตรรัตนจรัสพร  ที่ปรึกษา กรอ.จังหวัดระยอง     กรรมการ 
  14. นางอนุชิดา       ชินศิรประภา  ที่ปรึกษา กรอ.จังหวัดระยอง     กรรมการ 
  15. นางสาววรรณา   ศรุติลาวัณย์ แทน ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานระยอง    กรรมการ 
  16. นายวนุพล        คงบุญ แทน ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง    กรรมการ 
  17. นายสมาวิษฎ์     สุพรรณไพร หัวหน้าสำนักงานจังหวัดระยอง      กรรมการและเลขานุการ 
  18. นายจีรวัสส์        เปรมดิษฐ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
       เพ่ือการพัฒนาจังหวัด 
  18. นายบุญยืน        เลาหวิทยะรัตน์ เลขาธิการหอารค้าจังหวัดระยอง             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  19. นายสิริปพัฒน์    โอภาสประภากร เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  20. นางทรรศนีย์      เบ้าหิรัญ เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดระยอง      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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กรรมการฯ ผู้ไม่ได้เข้าร่วมประชุม (ติดราชการ/ภารกิจสำคัญ) 
1. นายปรัชญา      สมะลาภา          ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจ ปรึกษา กรอ.จังหวัดระยอง  
2. นายวีระพล       พวงพิทยาวุฒิ ที่ปรึกษา กรอ.จังหวัดระยอง    
3. นายวราวุธ       ปิ่นเงิน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคม 
4. นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดระยอง  
5. ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง    
6. เลขาธิการชมรมธนาคาร จังหวัดระยอง          

                        
ผู้เข้าร่วมประชุม/ชี้แจงท่ีประชุม 
1. นายอนุชิต     สวัสดิ์             ผู้อำนวยการท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด 
2. นายยุทธนา   เจริญวงศ ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด 
3. นายสุชาติ         เชาวน์เสฏฐกุล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระยอง 
4. นายสายันต์  บุญเพ่ิม แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทระยอง 
5. นายสุรชัย         นำนาผล ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระยอง 
6. นายยศวรรธน์    จิววัฒนารักษ์ สำนักงานคลังจังหวัดระยอง 
7. นางสาวกรรณิกา     อาศัยราษฎร์ สำนักงานคลังจังหวัดระยอง 
8. นางสาวสมฤทัย       ใสยิ่ง สำนักงานคลังจังหวัดระยอง 
9. นางสาวอนงค์พร     อารีกุล สำนักงานจังหวัดระยอง 
10. นางสาวรชณิมุข    ไชยทอง สำนักงานจังหวัดระยอง 
11. นางสาวสุพัตรา    แซ่อ้ัง สำนักงานจังหวัดระยอง 
12. นายศุภวิชญ์       วงษ์อุรา สำนักงานจังหวัดระยอง 
13. นายชัชวาล         ช่างไม้ สำนักงานจังหวัดระยอง 
14. นายจีระเดช       พิมานพรหม สำนักงานจังหวัดระยอง 
15. นางสาวศิริพร      สารลึก สำนักงานจังหวัดระยอง 
16. นางสาวจรรยา     ภูมี  สำนักงานจังหวัดระยอง 
17. นางสาวนพวรรณ  ชมชื่นมีกุล สำนักงานจังหวัดระยอง 

เริ่มประชุมเวลา 09.3๐ น. 
 ที่ประชุมพร้อมแล้ว นายไตรภพ  วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานคณะกรรมการ
ร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ จังหวัดระยอง (กรอ.จังหวัดระยอง) ติดภารกิจสำคัญ 
ได้มอบหมาย ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในการประชุมฯ โดยได้กล่าว
เปิดการประชุมฯ และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
ระเบียบวาระวาระท่ี ๑ เรื่อง  ประธานแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ 
   กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558 รับทราบและเห็นชอบ    
ผลการประชุมร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับภาคเอกชนเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2558 ซึ่งนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ
มอบหมายกระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐ
และเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมออย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง ซึ่งจังหวัดระยองได้มี
คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 7559/2558 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2558 แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน     
เพ่ือพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดระยอง (กรอ.จังหวัดระยอง) เพ่ือทำหน้าที่ในการให้ข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของจังหวัดระยอง 
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 การประชุมในวันนี้ จังหวัดระยองได้เชิญคณะกรรมการฯ ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง        
มาประชุมเป็นครั้งที่ 5/2566 เพ่ือร่วมหารือการบริหารงานจังหวัดให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลตามกรอบ
แนวทางพัฒนาจังหวัดระยอง และติดตามผลการดำเนินการตามมติที่ประชุม กรอ.จังหวัดระยอง ครั้งที่ผ่านมา
ประกอบกับมีข้อเสนอจากคณะกรรมการฯ เพ่ิมเติมเพ่ือมาร่วมพิจารณา  

 เพ่ือให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จังหวัดระยองได้กำหนดแนวทางการจัดเตรียมข้อมูล
คำชี้แจงเพ่ือนำเสนอในที่ประชุม โดยให้จัดทำรายละเอียดข้อมูล พร้อมเอกสารประกอบการประชุมแจ้งสำนักงาน
จังหวัดระยองทราบเป็นการล่วงหน้าโดยจะแจ้งคณะกรรมการทุกท่านในหนังสือเชิญประชุมทุกครั้ง 

 มติที่ประชุม : รับทราบตามที่ประธานฯ แจ้งให้ทราบ   

 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหา

ทางเศรษฐกิจ จังหวัดระยอง ครั้งที่ 4/๒๕๖6 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 
  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดระยอง :   
  ตามที่จังหวัดได้เชิญคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือพัฒนาและแก้ไขปัญหาทาง
เศรษฐกิจจังหวัดระยอง ประชุมครั้งที่ 4/๒๕๖6 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 นั้น สำนักงานจังหวัดระยอง ในฐานะ
ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุม และเวียนเรื่องให้คณะกรรมการฯ รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 
จำนวน 12 หน้า ตามหนังสือจังหวัดระยอง ที่ รย 0017.2/ว 3032  ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 พร้อมได้นำ
เรียนไว้ในเว็บไซต์จังหวัดระยอง (www.rayong.go.th) ทั้งนี้ หากกรรมการท่านใดมีความประสงค์จะขอแก้ไขเพ่ิมเติม
ให้แจ้งฝ่ายเลขาฯ ได้โดยตรง  

   มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมฯ  

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่อง  เพื่อทราบ  
  ๓.1 รายงานภาวะเศรษฐกิจ และการคลังจังหวัดระยอง  
     ผู้แทนคลังจังหวัดระยอง : รายงานสถานการณ์สภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดระยอง ดังนี้ 

1) สรุปผลการสำรวจแบบสอบถามภาวะเศรษฐกิจจังหวัดระยอง ประจำเดือนมิถุนายน 2566 
  (จากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในพ้ืนที่จังหวัดระยอง) 

  ดัชนีความเชื่อม่ันเศรษฐกิจในเดือนมิถุนายน 2566  อยู่ที่ร้อยละ 87.2 
โดยรวมในเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ดีเป็นผลจากทุกภาคการผลิต สอดคล้องกับด้านกำลังซื้อของภาคประชาชน ภาพรวม
ยังคงขยายตัว แม้จะชะลอลงจากเดือนก่อน ขณะที่ดัชนีราคาต้นทุนผู้ประกอบการ ยังคงอยู่ในระดับสูง จากราคา
พลังงานและต้นทุนการผลิตสินค้า สำหรับดัชนีความเชื่อม่ันต่อเศรษฐกิจภาพรวมในอีก 6 เดือนข้างหน้า คาดว่ามี
ทิศทางขยายตัวจากความเชื่อมั่นของทุกภาคการผลิตที่มีแนวโน้มขยายตัว โดยเฉพาะภาคบริการที่มีแนวโน้มขยายตัว
เพ่ิมสูงขึ้นต่อเนื่อง ความต้องการสินค้าและบริการมีทิศทางปรับตัวเพ่ิมขึ้น รวมถึงจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศ
และต่างประเทศท่ีจะมีมากข้ึน โดยมีปัจจัยเสี่ยงที่ต้องติดตาม คือ สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน         
ที่ยังยืดเยื้อ อาจส่งผลต่อต้นทุนราคาพลังงานและวัตถุดิบ รวมถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด–19            
สายพันธุ์ใหม ่

2) รายงานภาวะเศรษฐกิจจังหวัดระยอง เดือนพฤษภาคม 2566  
 เศรษฐกิจจังหวัดในเดือนพฤษภาคม 2566 มีสัญญาณหดตัวจากเดือนเดียวกันปี

ก่อน พิจารณาจาก 
    - เศรษฐกิจด้านอุปทาน (การผลิต) หดตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน        
และหดตัวจากเดือนก่อน สะท้อนจาก 

http://www.rayong.go.th)/
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 - ดัชนีผลผลิตภาคเกษตรกรรม หดตัวร้อยละ -29.8 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปี
ก่อน และหดตัวจากเดือนก่อน ที่ขยายตัวร้อยละ 59.4 จากปริมาณผลผลิตสับปะรด และทุเรียน หดตัวร้อยละ -63.0 
และ -37.9 ตามลำดับ ขณะที่ปริมาณผลผลิตยางพารา มันสำปะหลัง ขยายตัวร้อยละ 24.9 และ 50.8 ตามลำดับ 
ด้านปศุสัตว์ ไก่เนื้อ และสุกร ขยายตัวร้อยละ 38.3 และ 22.7 ตามลำดับ ตามความต้องการของผู้บริโภค  

- ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม หดตัวร้อยละ -3.7 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน     
ปีก่อน และหดตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อน ที่หดตัวร้อยละ -3.0 จากปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรม และทุนจด
ทะเบียนของอุตสาหกรรม หดตัวร้อยละ -11.3 และ -1.5 ตามลำดับ ขณะที่จำนวนโรงงานอุตสาหกรรม ขยายตัว
ร้อยละ 1.7 โดยอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนมากที่สุด 3 ลำดับแรกของจังหวัด ได้แก่ อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์           
และผลิตภัณฑ์เคมี อุตสาหกรรมการผลิตอ่ืนๆ และอุตสาหกรรมผลิตยานพาหนะและอุปกรณ์รวมทั้งการซ่อม
ยานพาหนะและอุปกรณ์  

- ขณะที่ดัชนีผลผลิตภาคบริการ ขยายตัวร้อยละ 1.4 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ปีก่อน และชะลอตัวจากเดือนก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 1.7 ตามรายได้จากการท่องเที่ยว จำนวนนักท่องเที่ยว       
อัตราเข้าพักแรมเฉลี่ย รายได้จากการขายส่ง ขายปลีก (ยื่นเสียภาษี) และรายได้จากการขนส่ง ขยายตัวร้อยละ 
133.6, 130.6, 49.0, 0.3, และ 3.0 ตามลำดับ เนื่องจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจฟ้ืนตัวอย่างต่อเนื่อง หลังการ
ระบาดของโรคโควิด–19 คลี่คลาย และการผ่อนคลายมาตรการจำกัดการเดินทางระหว่างประเทศ ส่งผลทำให้        
ภาคการท่องเที่ยวปรับดีขึ้น 
    - เศรษฐกิจด้านอุปสงค์ (การใช้จ่าย) ขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน 
และฟ้ืนตัวมาเป็นบวกจากเดือนก่อน สะท้อนจาก  
   ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน ขยายตัวร้อยละ 10.8 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปี
ก่อน และชะลอตัวจากเดือนก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 11.0 ตามปริมาณสินเชื่อเพ่ือการลงทุน ขยายตัวร้อยละ 5.8 
และพ้ืนที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างรวม ขยายตัวร้อยละ 37.2 ขณะที่ปริมาณรถยนต์เพ่ือการพาณิชย์จดทะเบียนใหม่ 
หดตัวร้อยละ -3.2 และดัชนีการใช้จ่ายภาครัฐ ขยายตัวร้อยละ 13.5 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน  
และชะลอตัวจากเดือนก่อน ที่ขยายตัวร้อยละ 14.3 โดยเป็นผลจากการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนภาครัฐ มีจำนวน 
575.7 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 32.1 รายจ่ายประจำส่วนท้องถิ่น มีจำนวน 595.9 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 65.3 
และรายจ่ายลงทุนส่วนท้องถิ่น มีจำนวน 75.9 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 45.6 ขณะที่ รายจ่ายประจำภาครัฐ           
มีจำนวน 475.6 ล้านบาท หดตัวร้อยละ -15.6 ขณะที่ดัชนีการบริโภคภาคเอกชน หดตัวร้อยละ -11.7 เมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันปีก่อน และปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อนที่หดตัวร้อยละ -20.1 จากภาษีมูลค่าเพ่ิม หดตัวร้อยละ -11.9 
เนื่องจากผลการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมในส่วนของศุลกากรจัดเก็บจากการนำเข้าของกลุ่มเชื้อเพลิง (น้ำมันดิบ)         
และการนำเข้าวัตถุดิบของผู้ประกอบการภายในประเทศเพ่ือนำมาใช้ผลิตสินค้าลดลง ขณะที่ปริมาณรถยนต์          
และรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ ขยายตัวร้อยละ 16.6 และ 10.6 ตามลำดับ 
    - ด้านรายได้เกษตรกรในจังหวัด ขยายตัวร้อยละ 9.6 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ปีก่อน และหดตัวจากเดือนก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 59.7 เนื่องจากราคาผลผลิตสินค้าเกษตรลดลงจากยางพารา ไก่
เนื้อ และสุกร และปริมาณผลผลิตสินค้าเกษตรที่ลดลง ได้แก่ สับปะรด และทุเรียน 

- เสถียรภาพเศรษฐกิจ พบว่า อัตราเงินเฟ้อทั่วไปของจังหวัดระยอง ในเดือน
พฤษภาคม 2566 อยู่ที่ร้อยละ -0.9 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน และหดตัวจากเดือนก่อน ที่ขยายตัวร้อยละ 
2.1 เนื่องจากดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอาหารบริโภค และหมวดอ่ืน ๆ 
ไม่ใช่อาหาร และเครื่องดื่ม จากกลุ่มพาหนะ การขนส่ง และการสื่อสาร ส่วนด้านการจ้างงานในเดือนพฤษภาคม 
2566 ขยายตัวร้อยละ 5.9 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน และทรงตัวจากเดือนก่อน ที่ขยายตัวร้อยละ 5.9 
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3) ด้านการคลัง 
 ผลการจัดเก็บรายได้เดือนมิถุนายน 2566 มีจำนวนทั้งสิ้น 16,007.60 ล้านบาท 

ลดลงร้อยละ -16.40 มาจาก 
 - ภาษีสรรพสามิต จัดเก็บรายได้จำนวน 5,700.81 ล้านบาท ลดลงร้อยละ -22.87 

จากภาษีน้ำมันตามปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่นำออกจากโรงอุตสาหกรรม และส่วนหนึ่งเกิดจากการลดอัตราภาษี
สรรพสามิตน้ำมันดีเซล ตามกฎกระทรวงการคลังกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 31) พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 
19 มกราคม 2566 มีผลตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2566 - 20 พฤษภาคม 2566 และกฎกระทรวงการคลังฯ (ฉบับที่ 
34) พ.ศ. 2566 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 มีผลตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2566 – 20 กรกฎาคม 2566 
ส่งผลให้ในเดือนพฤษภาคม 2566 จัดเก็บภาษีน้ำมันได้ต่ำกว่าเดือนเดียวกันของปีก่อน  

 - ภาษีสรรพากร จัดเก็บรายได้จำนวน 10 ,154.22 ล้านบาท ลดลงร้อยละ -
12.80 จากภาษีเงินได้นิติบุคคล การจัดเก็บภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.54 ลดลง เกิดจากผู้ประกอบการมีการโอนเงิน
ไปต่างประเทศเพ่ือชำระค่าบริการและค่าลิขสิทธิ์น้อยกว่าปีก่อน และภาษีมูลค่าเพ่ิมในส่วนของกรมศุลกากรที่จัดเก็บ                     
จากการนำเข้ากลุ่มเชื้อเพลิง (น้ำมันดิบ) แทนกรมสรรพากรและการนำเข้าวัตถุดิบของผู้ประกอบการภายในประเทศ
เพ่ือมาผลิตสินค้าลดลง  

- รายได้จากการบริหารสินทรัพย์ของธนารักษ์ จัดเก็บรายได้จำนวน 1.41 ล้านบาท 
ลดลงร้อยละ -41.00 เนื่องจากในปี 2565 มีการโอนสิทธิการเช่า และมีการจัดให้เช่าใหม่จำนวนหลายรายการ ทำให้ยอด
รายได้สูงกว่าปีปัจจุบันขณะทีภ่าษีศุลกากร จัดเก็บรายได้จำนวน 131.57 ล้านบาท เพิ่มข้ึนร้อยละ 36.74 เมื่อเทียบ
กับเดือนเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากผู้ประกอบการด้านเขตปลอดอากรนำของออกจากเขตปลอดอากรเพ่ือบริโภค
ภายในประเทศเพ่ิมข้ึน ประกอบกับมีการนำรถยนต์เพ่ือชำระภาษีเพ่ิมขึ้น  

- ดุลเงินงบประมาณ ณ พฤษภาคม 2566 มีรายได้นำส่งคลัง 8,823.67 ล้านบาท 
ในขณะที่รายจ่ายรวม มีจำนวน 1,051.25 ล้านบาท ส่งผลให้จังหวัดเกินดุลเงินงบประมาณ จำนวน 7,772.42 ล้านบาท  

 

 4) รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัด
ระยอง (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 9 มิถุนายน 2566) 
 (1) จังหวัดระยองได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วงเงิน 
10,542.848 ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2566  
การใช้จ่าย 9,055.496 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 85.89 เบิกจ่าย 6,784.552 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 64.35 
คงเหลือใช้จ่าย 1,487.352 ล้านบาท  
 (2)  การเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วงเงิน 2,526.880 ล้านบาท 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2566 เบิกจ่าย 1,877.717 ล้านบาท คิด
เป็นร้อยละ 74.31 คงเหลือ 649.163 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25.69 
 
  ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ กรอ. 

1. ประธานที่ประชุมฯ : เศรษฐกิจจังหวัดในเดือนมีนาคม 2566 มีสัญญาณหดตัว เนื่องจากปัจจัย
อะไร ขณะนี้สถานการณ์ดีข้ึนมามีรายได้เพ่ิมขึ้น 

2. ผู้แทนคลังจังหวัดระยอง : อุปสงค์มีการขยายตัว ส่วนด้านอุปโภคหดตัว เนื่องจากการจัดเก็บ
ภาษีได้น้อยลง (กำลังซื้อน้อยลง) ด้านอื่นๆ ขยายตัว หดตัวด้านการบริโภคอย่างเดียว 

3. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง : เปรียบเทียบกับปีก่อน ข้อมูลด้านการเกษตรหดตัว คาดว่า
ข้อมูลน่าจะมีความคลาดเคลื่อน เนื่องจากผลผลิตด้านเกษตรมาจากพืชผล และพืชไร่ ในปีนี้ผลผลิตทุเรียนค่อนข้าง
ออกเยอะมาก ซึ่งมูลค่าด้านการเกษตร ส่วนใหญ่จะมาจากทุเรียการจัดเก็บข้อมูลได้จัดเก็บในช่วงผลผลิตทุเรียนออกสู่
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ตลาดหรือไม่ ขอความกรุณาจัดเก็บข้อมูลในช่วงผลผลิตทุเรียนออก ขอเสนอแนะให้นำตัวเลขช่วงฤดูกาลผลไม้มา
คำนวณด้วย เพื่อให้ตัวเลขข้อมูลเพิ่มขึ้นสอดคล้องกบบสถานการณ์จริง 

4. ประธานในการประชุมฯ : คลังได้ข้อมูลมาจากทุกภาคส่วนหรือไม่ 
5. คลังจังหวัดระยอง : ได้ข้อมูลมาจากทุกภาคส่วน แต่อาจจะมีความคลาดเคลื่อนในช่วงการ

จัดเก็บข้อมูล ขอรับข้อเสนอแนะไปปรับปรุง 
6. นายไชยรัตน์   ไตรรัตนจรัสพร ที่ปรึกษา กรอ.จังหวัดระยอง : ขอเสนอแนะดังนี้ 
 - เรื่องทุ เรียน ยังเป็นที่ยอมรับของนักท่องเที่ยวชาวจีน แต่กำลังซื้อลดลงเนื่องจากหลัง

สถานการณ์โควิดนักท่องเที่ยวที่มาระยองจะเป้นนักท่องเที่ยวภายในประเทศ ส่วนที่มาจากต่างประเทศจะยังไม่เยอะ 
ขอให้มีการกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวด้วย 

 - ผู้ประกอบการทงเที่ยว กลุ่ม SME ด้านการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบอย่ามากจากสถานการณ์
โควิ – 19 หลายร้านไม่สามารถกลับมาเปิดให้บริการได้ ขอให้ทุกภาคส่วนหาแนวทางช่วยเหลือด้วย 

 - เรื่องการจารจรติดขัดในสถานที่ท่องเที่ยว เป็นปัญหาอย่างมาก ต้องได้รับการแก้ไขอย่าง
เร่งด่วน 

7.  นางอนุชิดา ชินศิรประภา ที่ปรึกษา กรอ.จังหวัดระยอง : สถานการณ์ท่องเที่ยวดีขึ้นมาก        
มีการจับจ่ายใช้สอยดีขึ้น เรื่องการเกษตรก็เป็นเรื่องสำคัญระดับต้นๆ ของจังหวัดระยอง เช่น ทุเรียน มีความต้องการ
ซื้อเอยะมาก แต่ราคาค่อนข้างสูง ขอให้เน้นเรื่อคุณภาพทุเรียน และเรื่องการกระตุ้นด้านการท่องเที่ยวและศึกษาดูงาน 
การเดิมทางมาสัมมนา รวมทั้งผลักดันเส้นทางการท่องเที่ยว การก่อสร้างถนนเฉลิมบูรพาชลทิต ปัจจุบันมีความ
คืบหน้าอย่างไรบ้าง หากโครงการที่เกิดขึ้น จะเป็นการกระต้นการท่องเที่ยวของจังหวัดระยองได้ดีมาก 

8. ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด : แจ้งความคืบหน้าด้านการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลของจังหวัดระยอง ดังนี้ 

-  ถนนเฉลิมบูรพาชลทิต คาดว่าจะก่อสร้างได้ในปี 2568 อยู่ระหว่างขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ จากกรมทางหลวงชนบท 

-  โครงการเสริมทรายชายหาดบริเวณหาดสุชาดา - แหลมเจริญ อยู่ในแผนของกรมเจ้าท่า 
กระทรวงคมนาคม ในปี 2571 

- โครงการหอคอยเมืองระยอง บริเวณทางลงถนนเฉลิมบูรพาชลทิต โดยองค์การบริหาร         
ส่วนจังหวัดระยองตั้งงบศึกษา ประมาณ 2568 น่าจะเป็นรูปธรรมมากขึ้น 

9. ประธานที่ประชุมฯ : ถนนเฉลิมบูรพาชลทิตทางจังหวัดก็ได้มีการพูดคุยหารือกันอย่างต่อเนื่อง    
ในหลายเวท ีและเร่งหาช่องทางในการผลักดันงบประมาณ 

10. ประธานหอการค้าจังหวัดระยอง : สืบเนื่องจากการประชุมหอการค้าภาคที่ผ่านมา ได้มีการ
ผลักดันเรื่องการก่อสร้างถนนเฉลิมบูรพาชลทิต ซึ่งแนวทางในการแยกของบประมาณ เป็น 3 ส่วน  ได้แก่ กรมทาง
หลวงชนบท กรมโยธาธิการและผังเมือง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น น่าจะไม่ค่อยมีความราบรื่น ต้องขอเป็นก้อน
เดียวจะดีกว่า ต้องเร่งสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านการท่องเที่ยว และขอสอบถามเพ่ิมเติมงานวิจิตร 5 ภาค ที่ ททท. จัดที่เจดีย์
กลางน้ำ ที่ผ่านมา ผลตอบรับเป็นอย่างไรบ้าง 

11. ผู้แทน ททท. สำนักงานระยอง : การจัดงานวิจิตร 5 ภาค ที่เจดีย์กลางน้ำที่ผ่านมา ททท.        
จัดงาน 9 วัน ขณะนี้อยู่ระหว่างสรุปผลการจัดงาน ตัวเลขคร่าวๆ ในวันธรรมดา มีท่องเที่ยวเข้าชมงาน ประมาณ           
2 หมื่นคน ส่วนในวันเสาร์ - อาทิตย์ มีนักท่องเที่ยว ประมาณ 3 หมื่นคน รวม 9 วัน ประมาณเกือบแสนคน 
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12. เลขาธิการหอการค้าจังหวัดระยอง :  
- ฝากให้ทางหลวงชนบทระยอง ขับเคลื่อนโครงการก่อสร้างถนนเฉลิมบูรพาชลทิต  
- การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเจดีย์กลางน้ำ เสนอให้มีการประดับไฟให้มีความสวยงามจะ

สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เยอะ และเป็นแลนด์มาร์คใหม่ของจังหวัดระยอง ฝาก ททท. ผลักดันด้วย 
- โครงการเสริมทรายชายหาดของกรมเจ้าท่า ขณะนี้อยู่ในแผนปี 2571 ซึ่งยังนานไปขอให้มี

การเร่งรัดให้เร็วขึ้น ที่พัทยาได้มีการดำเนินการแล้ว ใช้งบประมาณไม่เยอะมาก มีความสวยงาม แต่ประเด็นหลักคือ 
ต้องมีการศึกษาผลกระทบก่อน ถ้ามีงบศึกษาเร็วขึ้น ก็จะดำเนินการได้พร้อมๆ กับโครงการของสำนักงานท่าเรือนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด 

13. เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดระยอง : สืบเนื่องจากโครงการก่อสร้างถนน
เฉลิมบูรพาชลทิต ขอให้มีการพิจารณาสถานที่จอดรถด้วย เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวชายหาดระยองการจราจรติดขัด
มาก และไม่มีที่จอดรถ 

14. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดระยอง : เสนอแนะดังนี้ 
-  เรื่องงานวิจิตร 5 ภาค ที่ผ่านมา เป็นงานใหญ่ระดับประเทศแต่มีปัญหาเรื่องการบริหาร

จัดการจราจรไม่ค่อยดี คือ รถติดมาก การเข้าถึงพ้ืนที่งานค่อนข้างยาก รถติดในถนนหลายชั่วโมง อยากให้มีการ
พัฒนาเรือข้ามฝากเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่ง ซึ่งงานอีเวนท์แบบนี้จะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ดีมาก และขอเสนอ 

- เรื่อง Soft Power ด้านการท่องเที่ยวที่แท้จริงของจังหวัดระยอง คืออะไร ให้ดึงออกมาใช้   
กระตุ้นการท่องเที่ยว ทั่วประเทศทำกันเยอะมาก 

- การส่งเสริมท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ 
- การพัฒนาถนนท่องเที่ยวชายทะเล ซึ่งปัจจุบันมีความเสื่อมโทรมไม่สวยงาม  ฝากให้ทาง

ท้องถิ่นพัฒนาด้วย เนื่องจากการท่องเที่ยวทางทะเลเป็นหน้าเป็นตาของจังหวัดระยอง และสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว
ได้เยอะมาก 
 มติที่ประชุม :  1. รับทราบตามที่คลังจังหวัดระยอง เสนอ  

2. มอบหมายสำนักงานคลังจังหวัดระยองพิจารณาปรับปรุงข้อมูลเศรษฐกิจการคลัง 
ให้สอดคล้องกับความเป็นจริง และครบถ้วนมากขึ้นตามข้อเสนแนะของ กรอ.  

3. มอบหมายสำนักงานจังหวัดระยอง ในฐานะฝ่ายเลขาฯ ทำหนังสือแจ้งองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระยอง พิจารณาพัฒนาสะพานทางเดินชมธรรมชาติป่ าชายเลน พระเจดีย์กลางน้ำ             
เป็นแลนด์มาร์คของจังหวัดระยอง เช่น การประดับไฟให้มีความสวยงาม 
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 3.2 รายงานแผนการดำเนินโครงการปี 2567 – 2570 ของกรมทางหลวงในพื้นที่
จังหวัดระยอง     
  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระยอง นำเสนอแผนงาน/โครงการ ของกรมทางหลวง   
ในพ้ืนที่จังหวัดระยอง โดยขอให้ที่ประชุม มีมติในการจัดลำดับความสำคัญของโครงการเพ่ือแจ้งกรมทางหลวง ในการ
ผลักดันงบประมาณให้สอดคล้องกับการพัฒนาจังหวัด ต่อไป ดังนี้ 
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ กรอ. 
1. เลขาธิการหอการค้าจังหวัดระยอง : ขอให้ผลักดันสะพานข้ามแยกตะพง เพ่ือเร่งแก้ไข

ปัญหารถติด เป็นปัญหาสะสมมานานมาก เนื่องจากเป็นเส้นทางที่เชื่อมโยงไปยังจุดท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัด
ระยอง  

2. เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง : สอบถามความคืบหน้าถนนสายมาบเตย 
3. ผู้แทนแขวงทางหลวงชนบทระยอง : ยังมีความล่าช้าเนื่องจากปัญหาของผู้รับจ้าง       

ขาดสภาพคล่อง รับงานในราคาครึ่งหนึ่งของราคากลาง และดำเนินงานล่าช้า มีการขยายสัญญาหลายครั้ง กรมทาง
หลวงชนบทก็ได้เร่งรัดอย่างต่อเนื่อง ปัญหาเช่นเดียวกันกับสายรย.2015 แยก ทล.36 – ทล.331 อำเภอปลวกแดง 
จังหวัดระยอง ที่ยังไม่แล้วเสร็จในขณะนี้ 

4. ประธานที่ประชุมฯ : ผ่านไปเส้นทางดังกล่าว ไม่มีคนงานเข้าทำงานเลย ฝากให้แจ้งกรม
ทางหลวงชนบทให้เร่งรัดด้วย ประชาชนที่สัญจรไปมาได้รับความเดือดร้อนมาก  

5. เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง : สายเลี่ยงเมืองแกลง เป็นถนนสวนเลน รถ
ติดมาก มี 2 ช่องจราจร ขอให้จัดลำดับความสำคัญในระดับต้นๆ ด้วย 

6. เลขาธิการหอการค้าจังหวัดระยอง : ขอใช้มติ กรอ.จังหวัดระยอง ในการจัดลำดับ
ความสำคัญ ลำดับที่  4 ลำดับที่  5 ลำดับที่  6 ลำดับที่  8 ลำดับที่  7 และลำดับที่  10 ตามแผนภาพของ             
แขวงทางหลวงระยอง  

7. ประธานที่ประชุม :  หากมีโครงการดีๆ ที่ช่วยพัฒนาพ้ืนที่ขอให้ทุกท่านเสนอแนะ         
เข้ามาได้จะเป็นประโยชน์มากในการพัฒนาจังหวัด รวมทั้งพิจารณาผลกระทบด้านลบที่มาจากความคิดเห็นของ
ประชาชนมาเพ่ือประกอบการดำเนินงานด้วย เช่น แยกตะพง ที่มีความล่าช้า เนื่องจากมีประชาชนคัดค้าน ขอให้      
ทุกฝ่ายสร้างความเข้าใจให้กับประชาชน 

8. ผู้แทนประธานชมรมธนาคารจังหวัดระยอง : กรณีแยกตะลง ที่มีความล่าช้าเนื่องจาก     
มีความเข้าใจไม่ตรงกัน ซึ่งมีเพียงบางกลุ่มเท่านั้น ขอให้ทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นท่ีให้เข้าใจทุกฝ่าย 

9. ผู้แทนแขวงทางหลวงชนบทระยอง :  
- สามแยกตัววายทางเข้านิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และทางเชื่อมอเตอร์เวย์ สาย 7    

กับถนนบูรพาพัฒน์ จัดลำดับความสำคัญในระดับต้นๆ ไว้แล้ว เนื่องจากถนนดังกล่าวรถบรรทุกไม่สามารถผ่านได้ 
ถนนแคบและติดกับบ้านเรือนสิ่งก่อสร้างของประชาชน ขอให้มติ กรอ.จังหวัดระยอง ช่วยผลักดันด้วย  

- ช่วยผลักดันสายเลี่ยงเมืองบ้านฉางให้เร็วยิ่งขึ้น จะแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด             
ในจังหวัดระยองได้มาก 

10. เลขาธิการหอการค้าจังหวัดระยอง ขอให้ผลักดันสามแยกตัววาย บ้านฉาง ,สายเลี่ยง
เมืองบ้านฉาง , สายเลี่ยงเมืองแกลง 
 

มติที่ประชุม :   
1. รับทราบตามที่ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระยอง นำเสนอ  
2. จัดลำดับความสำคัญของโครงการเพ่ือบรรจุในแผนของกรมทางหลวง 2567 – 25670 

ลำดับที่ 4 ลำดับที่ 5 ลำดับที่ 6 ลำดับที่ 8 ลำดับที่ 7 และลำดับที่ 10 ตามแผนภาพของแขวงทางหลวงระยอง      
และมอบหมายแขวงทางหลวงระยอง แจ้งกรมทางหลวงดำเนินการต่อไป 

3. มอบหมายแขวงทางหลวงชนบทระยอง รวบ รวมข้ อมู ลแผน งาน /โครงการ                 
และรายละเอียดสำคัญของกรมทางหลวงชนบทที่จะเร่งผลักดันในจังหวัดระยอง แจ้งจังหวัดระยอง เพ่ือผลักดันไปยัง
กรมทางหลวงชนบทอีกทาง 
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ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 3/2566 
   ประเด็นความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาท่อสารเคมีอันตรายบริเวณโรงแยกก๊าซ ป.ต.ท. 

(โครงการก่อสร้างถนนสายสุขุมวิท (ถนนหมายเลข 3) อ.บ้านฉาง–ระยอง ตอน 1) 
   อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง นำเสนอ ดังนี้ 

  โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 (สุขุมวิท) ตั้งอยู่ระหว่าง กม.192+150.000 
– กม.204+100.000 และ กม.204+600.000 – กม.208+400.000 ระยะทางยาว 15.750 กิโลเมตร 
ลักษณะงานจะดำเนินการขูดไสผิวทางแอสฟัลต์เดิม รวมทั้งขยายคันทางเดิมแล้วก่อสร้างผิวทางใหม่เป็นคอนกรีต
เสริมเหล็ก (JRCP) หนา 25 CM ก่อสร้างปรับปรุงใหม่ มาตรฐานทางชั้นพิเศษ ขนาด 8 ช่องจราจร วงเงินตามสัญญา
ในการก่อสร้าง 1,124,468,000 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ 960 วัน เริ่มต้น 16 ตุลาคม 2563 สิ้นสุด
สัญญา 2 มิถุนายน 2566 ปัจจุบัน มีการขยายสัญญาออกไปอีก สิ้นสุดสัญญา กรกฎาคม 2566 (เนื่องจากพ้ืนที่
ติดสาธารณูปโภค เช่น ท่อประปา ท่อส่งน้ำดิบ ไฟฟ้าฟ้า ท่อลอด เสาโทรศัพท์ ค่อนข้างมาก) 

   ความก้าวหน้าปัจจุบัน 65.763% (แผนงานกำหนดไว้ 99.788%/ช้ากว่าแผน 
–34.025%)  
       ประเด็นปัญหาสิ่งกีดขวางบริเวณหน้าโรงแยกก๊าซ ป.ต.ท. ช่วง กม. 206         
มีเส้นท่อสารเคมีอันตรายกีดขวางอยู่ และไม่ทราบแนวทิศทางของท่อ และไม่สามารถรื้อถอนได้ เครื่องจักร        
ไม่สามารถเข้าดำเนินการได้ โดยท่อดังกล่าว มีความยาวประมาณ 7 กิโลเมตร บรรจุสารเคมีอันตรายและได้ปิดหัว
ท้ายท่อเอาไว้ โรงงานได้ปิดกิจการไปแล้ว (บริษัท เอเพ็ค ปิโตรเคมิคอล จำกัด ประกอบกิจการผลิตพลาสติกโปลีไวนิล
คลอไรด์ : พีวีซีเรซิ่น) ซึ่งได้ปิดกิจการไปเม่ือปี 2554)  

  ปัจจุบัน โรงงานของ บริษัท เอเพ็ค ปิโตรเคมิคอล จำกัด ล้มละลายไม่เข้าข่าย
เป็นโรงงานตาม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.2535  พบเหตุมีสาร VCM ตกค้างภายในท่อใต้ดินภายในพ้ืนที่ บริษัท เอเพ็ค 
ปิโตรเคมิคอล จำกัด ดังกล่าว  

  การดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
  1. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ได้แจ้งสำนักงานบังคับคดีให้ปฏิบัติ

ให้ถูกต้องตาม พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 โดยสำนักงานบังคับคดีแจ้งว่า ผู้ที่เกี่ยวข้องเรื่องนี้เป็นเจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์กองล้มละลาย 2 กรมบังคับคดี และบริษัท บริหารรัชคาร จำกัด และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
ระยอง ได้ทำหนังสือแจ้งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์กองล้มละลาย 2 กรมบังคับคดี และบริษัท บริหารรัชคาร จำกัด       
ให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตาม พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 

2. แต่งตั้งคณะทำงานติดตามและแก้ไขปัญหาการจัดการท่อบรรจุสารเคมี
อันตราย Vinyl Chloride Monomer (VCM) ของบริษัท เอเพ็ค ปิโตรเคมิคอล จำกัด 

- คณะทำงานใหญ่ รองผู้ว่าราชการเป็นประธาน 
- คณะทำงานย่อย อุตสาหกรรมจังหวัดระยองเป็นประธาน 

     2 .1  ผลการประชุ มคณะทำงานฯ ย่อย วันที่  9 มิถุ นายน  2566              
บริษัท เอเพ็ค ปิโตรเคมิคอล จำกัด แจ้งวิธีการจัดการ ดังนี้ 

             1) กรณีเป็นของเหลว : เป็นการกำจัดด้วยการดูด Waste ที่คงค้าง
ภายในท่อทั้งหมดด้วย Vacuum Truck แล้วเป่า Waste ทั้งหมดใส่ลง Storage Tank 25 Cu.m.และรวบรวมส่ง
กำจัดโดยบริษัทรับกำจัดที่ข้ึนทะเบียนกับกรมโรงงาน 

             2) กรณีเป็นก๊าซ : จะดำเนินการใช้ Activated carbon ในการดูดซับ 
และรวบรวมส่งกำจัดโดยบริษัทรับกำจัดที่ข้ึนทะเบียนกับกรมโรงงาน 

   2.2 บริษัท เอเพ็ค ปิโตรเคมิคอล จำกัด จะมีหนังสือแจ้ง สอจ.ระยอง      
เพ่ือดำเนินการแจ้งต่อประธานคณะทำงาน (รองผู้ว่าราชการ) เพ่ือดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานชุดใหญ่ต่อไป 
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ กรอ. 
1. อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง : ได้ลงพ้ืนที่ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบสารเคมี VCM 

ว่าตกค้างในพ้ืนที่หรือไม่  ปรากฏว่ามีสารตกค้างอยู่จริง ซึ่งแนวทางในการกำจัด ต้องนำไปกำจัดที่จังหวัด
สมุทรปราการ ใช้ระยะเวลาประมาณ 30 วัน ทางบริษัทฯ รับผิดชอบในเรื่องดังกล่าว และในระหว่างนี้มีปัญหาการ
ลักขโมยเศษเหล็ก ได้แก้ไขปัญหาเบื้องต้นโดยการติดกล้องวงจรปิด และจ้างยาม ทั้งนี้ ทางการนิคมอุตสาหกรรม       
ได้ให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ จะรายงานความคืบหน้าให้ทราบอีกครั้ง 

2. การดูดสารเคมีเพื่อนำไปทำลาย ใช้งบประมาณหรือไม่ 
3. อุตสาหกรรมจังห วัดระยอง : คณะทำงานประชุมหารือแนวทางแก้ ไขปัญหา                

และจะรายงานความคืบหน้าให้ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง และ กรอ.ทราบอีกครั้ง 
 

มติที่ประชุม :   
4. รับทราบตามที่อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง เสนอ  
5. มอบหมายสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ติดตามความคืบหน้า และรายงานความ

คืบหน้าให้ที่ประชุม กรอ. ทราบในครั้งต่อไป 
 4.2 รายงานสถานการณ์น้ำในจังหวัดระยอง 
   ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระยอง นำเสนอ ดังนี้ 

1) สถานการณ์น้ำของจังหวัดระยอง  
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2) การบริหารจัดการน้ำโครงข่ายน้ำ EEC 

 
 

3) ความต้องการใช้น้ำในอนาคต ปี 2580 
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4) การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ปี 2563 - 3580 

 
 
 
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ กรอ. 
1. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระยอง : การผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำคลองวังโตนด 

จังหวัดจันทบุรีเชื่อมโยงมายังจังหวัดระยอง ได้ผลักดันใน กรอ. กลุ่มจังหวัดแล้ว 
2. ประธานที่ประชุมฯ : เรื่องอ่างเก็บน้ำคลองวังโตนด ได้ผลักดันในคณะกรรมการลุ่มน้ำ

ภาคตะวันออกด้วย 
3. เลขาธิการหอการค้าจังหวัดระยอง : เสนอแนะเรื่องน้ำที่ใช้ด้าน EEC ให้รวมอยู่ใน พรบ. 

EEC เพ่ือบริหารจัดการด้วย 
4. ประธานหอการค้าจังหวัดระยอง : ความจุแต่ละอ่างของจังหวัดระยอง สามารถเพ่ิม

ปริมาณความจุน้ำได้หรือไม่ 
5. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระยอง : กรมชลประทาน ได้มีแผนการเพ่ิมความจุน้ำ

ทุกอย่าง โดยวิธีการขุดลอก ปัจจุบันนี้  อยากผลักดันเรื่องการเพ่ิมอ่างเก็บน้ำแหล่งใหม่ เช่น เขาจอมแห/             
คลองวังโตนด 

6. ประธานที่ประชุมฯ : อ่างเห็บน้ำเขาจอมแห มีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง 
7. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระยอง : อยู่ในแผนปี 2569 ของกรมชลประทาน      

อยู่ในขั้นตอนของการของบประมาณ กรมชลประทานได้มอบหมายให้โครงการก่อสร้างขนาดกลางดำเนินการขอ
งบประมาณ และคลองวังน้ำเขียว อยู่ในแผนปี 2568 
 

มติที่ประชุม : รับทราบตามที่ชลประทานระยอง นำเสนอ และมอบหมายโครงการ
ชลประทานระยองผลักดันของบประมาณ และติดตามความคืบหน้าทุกโครงการ 
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ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่อง  เพื่อพิจารณาข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ กรอ. 
   ด้านแรงงาน 
   เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง :  แจ้งประเด็น สถานประกอบการในจังหวัด
ระยองต้องส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาะชีวิตคนพิการเป็นรายปี ปีละประมาณ 120,000 บาท/
โรงงาน ซึ่งโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดระยองมีประมาณ 2,800 โรงงาน และมีการจ้างคนพิการ เพียง 72 โรงงาน 
ซึ่งโรงงานที่ไม่ได้จ้างคนพิการต้องส่งเงินเข้ากองทุนฯ ปีละ 120,000 บาท จึงขอเสนอแนะนำเงินส่วนดังกล่าวที่ต้อง
ส่งเข้ากองทุนฯ มาดูแลชุมชนรอบๆสถานประกอบการ เช่น ดูแลผู้สูงอายุ คนยากจน ผู้ป่วยติดเตียง โดยแบ่งสัดส่วน 
50 : 50 ถ้ามีความเป็นไปได้จะเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาจังหวัดระยอง เป็นอย่างมาก ทั้งนี้ ได้นำเรียนในที่ประชุม 
กรอ.กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกทราบแล้ว นำเรียนเพื่อทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องอ่ืนๆ 

1. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง : ผลักดันการพัฒนาท่องเที่ยว การศึกษาดูงาน มาพักผ่อน
ด้วย มาทำงานด้วย และการให้ความสำคัญกับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เข้ามา รวมทั้งเรื่องการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ      
และสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบ (Green Tourism) ในจังหวัดระยอง 

2. นายไชยรัตน์ ไตรรัตนจรัสพร ที่ปรึกษา กรอ.จังหวัดระยอง : ฝากผลักดันเรื่องการดึงดูด
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ผ่านกลุ่มทัวร์ต่างๆ ฝากเป็นข้อเสนอแนะด้วย 
 
 

เลิกประชุมเวลา 11.40 น. 
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